

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ PHƯỚC MỸ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 47/UBND-VP  
V/v đăng bài tuyên truyền cải  
cách hành chính.

*Phước Mỹ, ngày 06 tháng 3 năm 2025*

Kính gửi: Phòng Nội vụ thành phố Quy Nhơn

Thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 05/3/2025/2025 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc ban hành Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2025.

Ngày 09/12/2024, UBND xã đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai mô hình “Hỗ trợ giải quyết thủ tục thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại nhà đối với đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH” trên địa bàn xã Phước Mỹ.

Qua điều tra, tổng hợp trong năm 2025 trên địa bàn xã Phước Mỹ có 25 đối tượng người cao tuổi trong độ tuổi từ 80 tuổi trở lên. Trong quý I năm 2025 UBND xã đã hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến về thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng **“tại nhà”** cho đối tượng từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH với 10/10 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%.

Sau thời gian thực hiện mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, đem lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi, tạo thuận lợi giúp người cao tuổi rút ngắn thời gian đi lại hơn và tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đối tượng người cao tuổi trên địa bàn, góp phần nâng cao sự hài lòng và tin tưởng của người dân đối với chính quyền.

*(Có bài tuyên truyền kèm theo)*

Kính báo cáo Phòng Nội vụ thành phố Quy Nhơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Nhi**

## Bài tuyên truyền

### **Điểm nổi bật trong thực hiện mô hình “Hỗ trợ giải quyết thủ tục thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng *tại nhà* đối với đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH” trên địa bàn xã Phước Mỹ**

Công tác cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương.

Nhận thấy việc thực hiện thủ tục hành chính cấp hỗ trợ giải quyết thủ tục thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại nhà đối với đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH vẫn còn tốn nhiều thời gian và công sức, công dân phải đi lại nhiều lần. Ngày 09/12/2024, UBND xã Phước Mỹ đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai mô hình “Hỗ trợ giải quyết thủ tục thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại nhà đối với đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH” trên địa bàn xã Phước Mỹ.

Theo đó, thông qua công tác theo dõi, nắm bắt thông tin trên địa bàn dân cư, Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã tại nơi cư trú của người cao tuổi phối hợp với Công chức Văn hóa - xã hội chủ động liên hệ với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên để thu thập thông tin, thành phần hồ sơ liên quan và hỗ trợ người cao tuổi nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà đối với nhóm thủ tục hành chính “Thực hiện điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH” thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh (<https://dichvucong.binhdingh.gov.vn>).

Sau khi các cơ quan có thẩm quyền trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định, Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trao Quyết định tại nhà cho người cao tuổi.

Qua điều tra, tổng hợp trong năm 2025 trên địa bàn xã Phước Mỹ có 25 đối tượng người cao tuổi trong độ tuổi từ 80 tuổi trở lên. Trong quý I năm 2025 UBND xã đã hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến về thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng “*tại nhà*” cho đối tượng từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH với 10/10 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%.

Sau thời gian thực hiện mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, đem lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi, tạo thuận lợi giúp người cao tuổi rút ngắn thời gian đi lại hơn và tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đối tượng người cao tuổi trên địa bàn, góp phần nâng cao sự hài lòng và tin tưởng của người dân đối với chính quyền địa phương./.













(Hình ảnh minh họa)